

Số: 44/CK-HS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh (HSI) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của HSI, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty con ‘Công ty CP Phân bón Anh Việt’ chưa được kiểm toán. Trong đó, giá trị Tổng tài sản của Công ty con này chiếm tỷ trọng là 1,6% so với Tổng tài sản của tập đoàn”: là do HSI vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của Công ty con này. Thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 15/11/2015, HSI đã có Công văn số 43/CK-HS ngày 14/12/2015 gửi tới UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2015 về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty con – Công ty CP Phân bón Anh Việt. Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty con đã được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh xác nhận tại Văn bản số 13791/PĐKKD-KT ngày 04/11/2015. Ban Tổng Giám đốc HSI tin tưởng rằng những ảnh hưởng (nếu có) của Công ty con là không trọng yếu đến tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Tập đoàn. Về vấn đề này HSI cũng đã công khai đầy đủ và rõ ràng trong báo cáo tài chính (khoản VIII.4 – Thuyết minh BCTC hợp nhất).

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: khoản nợ phải thu khó đòi chưa được trích lập dự phòng theo quy định là 24.318.422.887 đồng, HSI tin rằng Công ty có thể sẽ thu hồi được khoản nợ này trong tương lai.

Cũng trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của HSI, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “Công ty chưa xác định các khoản chi phí lãi vay với số tiền ước tính là 16.380.578.000 đồng”. HSI xin giải trình như sau: Hiện tại, HSI vẫn đang thương lượng với phía ngân hàng về việc không thu lãi các khoản vay của HSI nhằm giúp HSI vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Vì các lý do nêu trên, Tổ chức kiểm toán độc lập đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTC

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TẤN QUỐC